

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 842

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7288

หน้า: 3(บนซ้าย)

Col.Inch: 18.59

Ad Value: 15,652.78

PRValue (x3): 46,958.34

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกสทช.ครบรอบ 12 ปี



**วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกสทช.ครบรอบ 12 ปี :** ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วย กสทช. และคณะผู้บริหารสำนักงานกสทช. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครบรอบ 12 ปี ณ สำนักงานกสทช. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

# ข่าวสด

บทบรรณาธิการ

## สะเทือนใจซ้ำๆ

!! กังมิจฉาซีพอนไลน์เปิดเฟซบุ๊กปลอมหลอกหลวงนักเรียนหญิง ม.6 กำลังจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์ไอโฟน เกือบ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ส่งสินค้าให้ ก่อนปิดเฟซบุ๊กหนี ทำให้เหยื่อเครียดและคิดสั้น

เป็นเหตุการณ์สร้างความสะดวกใจซ้ำๆ จากก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่ต้นปี 2566 เด็กนักเรียนชาย ม.3 ถูกหลอกลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก สูญเงิน 1.5 หมื่นบาท ทำให้เจ้าตัวเครียด ผูกคอเสียชีวิต

เมื่อส.ค. พ่อใช้มีดทำร้ายเมียกับลูกชายอายุ 11 กับ 13 ปี เสียชีวิต และพยายามฆ่าตัวตาย เหตุจากครอบครัวถูกแอฟเงินกู้หลอกโอนเงิน 1.7 ล้านบาท จนเป็นหนี้สิน บ้านจะโดนยึด

**เหล่านี้คือบทเรียนที่ไม่เคยถอดได้สำเร็จ**

กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มถูกหลอกหลวงสูง ได้แก่ เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ แต่ก็มีนักธุรกิจ ข้าราชการ แพทย์ ครู อาจารย์ ดารา ฯลฯ ตกเป็นเหยื่อบ่อยครั้ง

มิจฉาซีพส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลายหลอกหลวง อ้างตัวเป็นหน่วยงาน หรือร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ทำให้มีผู้บริโภคบางส่วน

หลงเชื่อโอนเงินให้

มูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าน บางรายสูญเสียเงินออมที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตเงินก้อนกั๊ยม เมื่อสูญเสียไปทำให้คับแค้น ชีวิตอัปจนตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

**ทุกครั้งที่ยื้อเป็นเด็กเยาวชน มักมีเสียงจากพ่อแม่ไปถึงองค์กรหน่วยงานภาครัฐให้เร่งหาทางแก้ปัญหาโดยด่วนไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตนเป็นเพียงบทเรียนซ้ำซาก**

! เหตุการณ์นักเรียนหญิง ม.6 ตกย่ำสังคมให้ตื่นตัว องค์กรหน่วยงานรัฐต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาลงจริงจัง ทั้งด้านนโยบายของรัฐและด้านเทคโนโลยี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องกระตือรือร้นประสานทำงานร่วมกันเป็นระบบในการป้องกันแก้ไข ระงับปัญหารวดเร็ว

รูปแบบกลโกงของกลุ่มมิจฉาซีพปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และความหลากหลายทางเทคโนโลยี

**แม้เป็นเรื่องยากที่จะทำให้หมดไปแต่อย่างน้อยทำอย่างไรที่จะจำกัดวงไม่ให้ระบาดรุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปมากกว่านี้**

## ดันสเปกตรัมโรดแม็ป หนุนเอกชนวางแผน

นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการ โทรคมนาคมเปิดเผยว่า กสทช.ได้จัดทำแผนบริหารจัดการ คลื่น ความถี่ หรือสเปกตรัม โรดแม็ป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3 เดือนนี้ เนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องการความชัดเจนแผนในการจัดสรรคลื่นความถี่ในประเทศไทย ในระยะ 2-5 ปี ข้างหน้าว่าสำนักงาน กสทช.มีแผนจะจัดสรรคลื่น อย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในปี 68 ใบอนุญาตคลื่นความถี่ ที่จัดสรรให้เอกชนจะหมดอายุลงทั้งคลื่น ความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ คลื่นความถี่ 2.3 กิกะเฮิร์ตซ์ รวมถึงการนำคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิร์ตซ์ มาจัดสรร เพื่อรองรับทำ 5 จี และ 6 จี ในอนาคตด้วย

“กสทช. จะมีการเสนอตั้งคณะกรรมการของสำนักงานฯขึ้นมา ทำงาน รวมถึงการทำ ฟอรัม หรือการคาดการณ์ความต้องการ ใช้ งานคลื่นความถี่ในอนาคตว่ามีการต้องการอย่างไรบ้าง โดยจะมีการ ศึกษาเรื่องความพร้อมของผู้ใช้งานผู้บริโภค และสถานการณ์ทางการเงินของผู้ประกอบการ รามือถือรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะออกมา เป็นต้น และที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า การประมูลคลื่นความถี่ของ ไทยมีราคาที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ มาก ก็จะทำให้มีผลต่อราคาค่า บริการ และกระทบต่อผู้บริโภคได้เนื่องจากเอกชนมีต้นทุนที่สูงขึ้น”